

กำหนดการดำเนินงาน  
โครงการอบรมก่อนนิทานตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

ที่	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
1	คณะทำงานของ กอจ.ร่วมประชุมกับอิหม่าม /คณะกรรมการมัสยิด แจ้งรายละเอียดและมอบกำหนดการดำเนินงาน รุ่นที่ 3/2562 ให้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน ทุกมัสยิด ในเขตอำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง กระบี่ และอำเภอเกาะลันตา ตามลำดับ	ในวันประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ของชมรมอิหม่ามใน เขตอำเภอต่างๆ	กอจ.กระบี่ และคณะ ทำงานฝ่ายการศึกษา เวลาและสถานที่ประชุม ตามจุดประชุมที่ชมรม อิหม่ามแต่ละอำเภอ แจ้งให้ทราบ
2	มัสยิดทำการสำรวจและดำเนินการรับสมัครผู้ต้องการอบรม และส่ง ใบสมัครผ่านประธานชมรมอิหม่าม เพื่อประธานชมรมฯ รวบรวมส่งให้ กอจ.ทราบ	มัสยิดส่งใบสมัครให้ ประธานชมรมฯ ภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2562	อิหม่าม /กรรมการ มัสยิด
3	มัสยิดจัดทำเอกสารคู่มือการอบรมแจกให้ผู้รับการอบรม และดำเนินการ อบรมให้แก่ผู้สมัครรุ่นที่ 3/2562	21 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน 2562	อิหม่าม/กก.มัสยิด
4	ประธานชมรมอิหม่ามรวบรวมใบสมัครจากมัสยิด ส่งสำนักงาน กอจ. กระบี่ พร้อมแจ้งกำหนดสถานที่ ที่จะใช้เป็นสนามสอบให้คณะทำงาน ทราบ	ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562	ประธานชมรมอิหม่ามาฯ
5	มัสยิด สอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	14 - 15 กันยายน 2562	อิหม่าม/กก.มัสยิด
6	มัสยิดจัดทำหนังสือรับรองผลผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ แบบรวมกลุ่ม ส่ง ให้คณะทำงาน ณ สำนักงาน กอจ. หรือที่โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ แล้วแต่จะสะดวก และแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินภาคปฏิบัติเข้าสอบภาค ความรู้ ณ สนามสอบที่ชมรมอิหม่ามในเขตอำเภอได้กำหนด โดยแจ้งให้ผู้ เข้าสอบภาคความรู้ชำระค่าลงทะเบียนสอบและค่าออกวุฒิบัตร คนละ 150.-บาท ในวันสอบ ณ สนามสอบ คณะทำงานจะไม่อนุญาตให้ผู้อบรมเข้าสอบ ถ้าผู้อบรมไม่มีหนังสือ รับรองผลการสอบผ่านภาคปฏิบัติ จากอิหม่ามหรือกรรมการมัสยิด	ส่งใบรับรองผลการสอบ ภาคปฏิบัติ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 อิหม่ามจะมอบหนังสือ รับรองให้ผู้เข้าสอบนำติด ตัวไปแสดงต่อคณะทำงาน ในวันสอบด้วยก็ได้	อิหม่าม/กก.มัสยิด
7	การสอบภาคสอบภาคความรู้ จะสอบตามลำดับอำเภอ ดังนี้ สอบภาคความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภอคลองท่อม สอบภาคความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภอเหนือคลอง สอบภาคความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภออ่าวลึก สอบภาคความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภอเมืองกระบี่ สอบภาคความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอำเภอเกาะลันตา (ผู้สอบเตรียมอาหารเที่ยงสำหรับตนเอง)	วันอังคารที่ 24 กันยายน วันพุธที่ 25 กันยายน พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562	คณะทำงานของ กอจ.กระบี่ เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น. ทุกสนามสอบ
8	ประกาศผลการสอบภาคความรู้ ณ สนามสอบ เป็นการเบื้องต้น	ในวันสอบช่วงบ่าย (หลังอิศริ) ทุกสนามสอบ	คณะทำงานของ กอจ.กระบี่
9	จัดทำวุฒิบัตร ของผู้ผ่านการทดสอบ ณ สำนักงาน กอจ.กระบี่	1-10 ตุลาคม 2562	คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่
10	อิหม่ามมัสยิดที่มีผู้สอบผ่าน รับวุฒิบัตรจากสำนักงาน กอจ.กระบี่ ไปทำพิธีมอบให้แก่ผู้ได้รับวุฒิบัตร ณ แต่ละมัสยิด	วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป	สำนักงาน กอจ.กระบี่